



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ นว ๕๒๐๐๖/ ๗๗

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มีผู้กลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ชุด

๑. จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนล จำนวน ๒ รายการ
๒. จ้างเหมาผลิตสโปตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค และจ้างเหมาจัดทำสำเนาสโปตความรู้ จำนวน ๒ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนครนครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ร้อยตรี.....

( จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศิลป์ )

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



## ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนิล จำนวน ๒ รายการ ( ตามโครงการ  
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนิล จำนวน ๒ รายการ  
( ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มียุ่งกลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและ  
ควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนิล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ท้อปโฆษณา (ชาย  
ปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๖๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษี  
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวภัทราวดี นิโรจน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์



๗๖

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสปอตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้างเหมาจัดทำสำเนาส  
ปอตความรู้ จำนวน ๒ รายการ ( ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มียุ่งายเป็น  
พาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตสปอตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้าง  
เหมาจัดทำสำเนาสปอตความรู้ จำนวน ๒ รายการ ( ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มี  
ยุ่งายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผลิตสปอตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้างเหมาจัดทำสำเนาสปอตความรู้ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้  
รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์รุ่งเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๕.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า  
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวภัทราวดี นิโรจน์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์